

เทศน์อบรมพระภิกษุ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ

เราเสียสละจะเรียกว่า เป็นนักเสียสละก็ได้ เราไม่สงสัยในตัวเรา คือเราไม่มีอะไรจะติดหัวใจว่านี่เป็นของเรา ได้มาปีนี้พร้อมที่จะออกๆ พอได้ปีบออกๆ เราช่วยอย่างนั้นตลอดมา ที่ไหนที่ตั้งขึ้น(สถานีวิทยุ) ส่วนมากมักจะบอกมาและขอมาในตัวนั้นแหละ ตั้งขึ้นรวมยอดเงินแล้วได้เท่านั้น ยังขาดอยู่เท่านั้น นั่นแหละที่ขาดเราเป็นคนให้ๆ ทั่วไปหมด เสียธรรมเป็นเสียงเล็กน้อยเมื่อไร ส่งคนขึ้นถึงนิพพานสุดยอดแห่งความสุข นิพพานคือสุดยอดแห่งความสุข พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวง นี่ละการบริจาคทานเป็นธรรม เรื่องอรรถเรื่องธรรม เสียอรรถเสียธรรม ที่ออกทางวิทยุนี้ ออกไปแล้วมันฟังทุกวันๆ ต่อไปก็ค่อยซึมซาบเข้าไป ถ้ากิเลสไม่หนาแน่นเสียจริงๆ ซึมซาบเข้าถึงใจจนได้แหละ

คิดดูซิว่าลูกอนาถบิดนิกเศรษฐีซึ่งเป็นอุปถัมภ์พระพุทธรูปเจ้า ต้องจ้างลูกไป ลูกไม่สนใจเสียงอรรถเสียธรรม สนใจแต่เงิน เลี้ยงก็เลี้ยงแทบเป็นแทบตาย พอโตขึ้นมาแล้วยังไม่โต เลี้ยงอีก ทีนี้เลี้ยงอรรถเสียธรรมเข้าสู่ใจ ไม่ไปก็จ้างไป นั่นฟังซิ ไปอยู่ที่ไหนก็ตามในบริเวณวัดพระเชตะวัน พระพุทธรูปเจ้าแสดงธรรม ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ติดตามแหละ ให้เข้าไปในวัดพระเชตะวันก็แล้วกัน พอขากลับมาก็ให้รางวัล พอจ้าง เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด ทุกสิ่งทุกอย่างปรนปรือเสียเต็มเหนี่ยว พอโตขึ้นมาแล้วจะเลี้ยงทางจิตใจ จิตใจไม่มีธรรมมีติด ต้องจ้างไปวัดไปวา

ทีนี้เวลาฟังหลายครั้งหลายหน ก็มันนานต่อนาน จ้างทุกวัน เวลาไป-ไปนอนที่ไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ไม่ได้ติดตาม ขอให้ไปอยู่ในเขตวัดเชตะวันก็แล้วกัน ทีนี้พ่อแม่ไปแล้วก็ฟังเสียงทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเชตะวัน ส่วนมากเป็นเสียงธรรมละซิ เฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสียงศาสดาองค์เอก ทรงแสดงธรรมให้แก่ประชาชนทั้งหลาย วันนั้นมันเข้าไปสัมผัสที่นี้สัมผัสก็ทำให้เกิดความสนใจติดตามฟัง ค่อยคืบคลานไปเรื่อยๆ พอใจๆ จนกระทั่งเต็มดำในธรรม โถ อย่างนี้เองที่พ่อแม่จ้างมาฟังธรรม ธรรมเป็นอย่างนี้เอง

พอลูกกลับบ้านละอายุพ่อ เพราะพ่อกออกจากวัดก็ตรงเข้าไปเอารางวัลจากพ่อ พ่อให้รางวัลทุกวันๆ ที่ไปวัด ไปวัดเท่านั้นแหละให้รางวัลแล้ว วันนั้นมาอายุพ่อ เปิดหนีไปที่อื่นไม่ให้พ่อเห็นหน้า พ่อก็ถาม นายกาลไปไหนเขาเคยมาเอารางวัลทุกวัน เขาหลบหน้าไปไหนไม่รู้แหละ เวลาตามตัวมาถามว่าอายุพ่อ แหมคิดถึงคุณพ่อละที่นี้ คุณ

ของพ่อ พ่อนี้มีคุณเหลือล้นพันประมาณ เวลาเกิดมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักเตียงสาภาวะ เป็นเหมือนสัตว์เหมือนนกเหมือนเขียด พ่อก็เลี้ยงมาจนเป็นผู้เป็นคน แต่ยังไม่เป็นคนมีธรรมแทรก แล้วก็เลี้ยงดูทางด้านอรรถธรรมอีก คือจ้างไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้า

ที่นี้พ่อธรรมเข้าสู่ใจ ซึมซาบเข้าสู่ใจ รื่นเริงบันเทิงพอใจในธรรมกลับอายุพ่อ และเห็นคุณของพ่อ พ่อเลี้ยงดูมาจากโน้น ๆ ยังบกพร่องทางด้านธรรมะ พ่อก็พยายามส่งเสริมทางด้านธรรมะจนเป็นที่พอใจ นี่ละการฟังอรรถฟังธรรม ฟังหลายครั้งหลายหน หากเป็นไปได้ เหมือนของสกปรกติดนิดติดหน่อย ติดมากต่อมากเปื้อนหมดทั้งตัว เครื่องแต่งตัวก็เปื้อนหมดเลยถ้าติดมากต่อมากหลายครั้งหลายหน การชะล้างก็เหมือนกัน ชะล้างแล้วชะล้างเล่ามันก็สะอาดได้ จิตใจของเราชะล้างจากมลทินคือกิเลสตัณหา มีตบอด ปิดนรกอเวจีบาปอะไรไม่เห็น แต่บังคับให้ทำอยู่ในใจของมัน ให้พอใจในการทำความชั่ว แล้วเปิดทางนรกให้ ว่านรกไม่มีแหละ หากเปิดทางไว้ นี่คือนำไปนรกไปก็โดนเอา ๆ ที่นี้เวลาโดนเข้ามันสายเสียแล้ว ๆ พวกเราอย่าให้เป็นประเภทสายเสียแล้ว

กิเลสมันเปิดทางให้ออก ความติดความตื้นของกิเลสมันจะติดตื้นอยู่ภายใน ตลอดเวลาไม่มีเวลาบกบาง เราจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งใดก็ตาม แต่อารมณ์ของจิตไม่มีทางสมบูรณ์ มีแต่ความหิวโหยอยากคิดอยากปรุง อยากรู้อยากเห็น อยากได้นั้นได้นี้ อยากตลอด ๆ นี่ความหิวโหยของกิเลส อันนี้ไม่มีเวลาบกบาง ไม่ว่าคนทุกซ์คนมีคนจนแบบเดียวกันหมด เพราะอยู่ในจิตด้วยกัน ที่นี้มันก็ดึงลงนรกไม่ให้รู้ ธรรมะก็จุดลากขึ้น ๆ ธรรมะของคนตาเลศเลอ ตา โลกวิทู รู้แจ้งทุกอย่าง กิเลสปิดไว้ ธรรมะเปิดออก ๆ กิเลสปิดไว้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มี ธรรมะเปิดออก ๆ ไม่มียังงี้ นี้ ๆ บอก เท่ากับบอกอย่าทำชั่ว นรกอยู่กับความชั่วนะ ความทุกซ์ทั้งหลายอยู่กับความชั่ว ไม่อยู่ที่ไหน ถ้าไม่ต้องการความทุกซ์อย่าทำชั่ว นั้นพระพุทธเจ้าบอก ถ้าไม่ทำนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดเราได้แหละ ความชั่วความทุกซ์ไม่มี นั้น ถ้าทำนี้แล้วยังงี้ก็หนีไม่พ้นต้องเป็น ธรรมะสอนหลายครั้งหลายหน

เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม ที่ว่าพุทธกิจ ๕ เห็นไหม ประจําองค์ศาสดาของเรา ไม่มีใครทำแทนได้ พ่อบ้าย ๔ โมง ๕ โมง ประทานพระโอวาทแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา พอตกคำ บาสีมีแต่เราไม่ยกมา เอาเนื้อความมาเลย พอตกคำมาก็ประทานโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน เลยจากประทานพระโอวาทพระสงฆ์แล้ว ตอนเที่ยงคืน นั้น ถ้าว่าตามนี้แล้ว พระพุทธเจ้าก็เหมือนว่าไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยละ อตฺตฺรตฺเต เทวปญฺหํ ตั้งแต่เที่ยง

คืนล่วงไปแล้ว แก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกทวยเทพ เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม รวมอยู่ในทวยเทพทั้งนั้น ในระยะนั้นสอน

เวลาสอนพวกทวยเทพ เรื่องมนุษย์มณาสัตว์ทั้งหลายไม่เกี่ยว สอนพวกทวยเทพอย่างเดียว สอนมนุษย์สอนประชาชนก็ธรรมะประชาชน สอนพระก็เป็นธรรมะของพระเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป สอนเทวบุตรเทวดาก็เป็นธรรมะประจำเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ นี้เที่ยงคืน ที่นี้พอปัจฉิมยามค่อนคืนไปแล้ว ทรงเล็งญาณดูสัตว์โลก พระญาณนี้สำคัญมากนะ ที่ว่าพระญาณหยั่งทราบ ทรงเล็งญาณดูสัตว์โลก จิตใจนั้นละเอียดเข้าไปหาใจ ไม่ได้เล็งไปดูร่างกายสังขารอะไร เล็งไปดูจิตใจของสัตว์โลก

เพราะแต่ละคน ๆ มีใจครองมีใจเป็นใหญ่ จะพาไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์อยู่ที่ใจ ใครมีอุปนิสัยปัจจัยพอที่จะสัมผัสกับบรรดากับธรรมได้บ้าง และเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยเต็มที่จะควรจะได้หลุดพ้นจากทุกข์จากพระโอวาท พระองค์ทรงเล็งญาณดูชัดเจนแล้ว ไปก็เทศน์โปรด ถ้ารายใดที่จะได้รับมรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็ว และจะตายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน พระองค์ก็รีบเสด็จไปผู้นั้นก่อน จากพระญาณที่ทรงหยั่งทราบไว้เรียบร้อยแล้ว พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น เราจะไปลบได้ยังไง นี่คือธรรมอันเอกของศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ ปฏิบัติต่อสัตว์โลกทั้งหลายแบบเดียวกันหมด ท่านสอนมีแบบมีฉบับนะ ไม่ได้สุมสี่สุมห้าอย่างพวกสัตว์โลกทั้งหลายที่หูหนวกตาบอด ไปที่ไหนชนตะไปเลย เขาไม่ชนเราชน เพราะเขาตาดีเราตาบอด

คนตาดีไปที่ไหนปลอดภัย ๆ คนตาบอดไปที่ไหนตกเหวตกบ่อหน้าผากแตกมาแหละ ชนนั้นโดนนี้ พวกตาบอดโดนแต่บาปนะ ที่ว่าชนนั้นชนนี้คือไปทำแต่บาปเสียมากกว่าการทำบุญ คนตาดีจะเสาะแสวงหาแต่ความดีงาม ขวนขวายความดีใส่ตน แคล้วคลาดปลอดภัย ไปก็เป็นสุข ต่างกันอย่างนี้

พระพุทธเจ้าสอนพวกทวยเทพทั้งหลายแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตว์โลก อย่างนี้เป็นประจำ จึงเรียกว่าพุทธกิจ ๕ งานของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ พอตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาต นี่ก็เป็นตอนสำคัญ ไม่ว่าแต่มนุษย์เรา เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมสาธุการรอบพระองค์ละไปไหนก็ดี แต่นี้ตาเรามันไม่เห็น ตาพระพุทธเจ้ากับตาสาวกผู้เชี่ยวชาญเห็นหมด บรรดาเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปไหน ๆ พวกตาบอดก็ไปตามแบบตาบอด พวกตาดีก็ไปแบบตาดี เสด็จไปไหนเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังแม้ชนิดหนึ่งก็ตาม มีอานิสงส์มากมายก่ายกองเวลานั้น เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ได้เห็นและได้ยินได้ทำบุญให้ทานกับท่าน มีอานิสงส์อย่างมากมายเช่นเดียวกันหมดเลย

ท่านว่า ปุพฺพณฺห ปิณฺธุปาทนฺจ ตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาต ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชา ได้ทำบุญให้ทานกับพระองค์ กิจ ๕ ประการ พระองค์ไม่ทรงละนะ ทรงทำตามแบบตามฉบับตามหลักความจริงทุกอย่างไม่แปลงไม่ปลอม ตรงแนว ๆ คือธรรมสอนโลก ที่ศาสดาเป็นผู้นำธรรมออกไปสอน มีความถูกต้องแม่นยำเสมอกันหมด ไม่ว่าธรรมชั้นใดภูมิใด และสิ่งใดออกมาเป็นความถูกต้องทั้งนั้น คำว่าสวากขาตธรรม คือธรรมนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว ที่สั่งสอนแนะนำนั้นชอบทุกอย่างแล้ว อย่าฝ้ออย่าฝืน ความหมายว่าจั้น

เทียบเหมือนต้นไม้ต้นนี้ ต้นนี้เป็นต้นลำของมัน ที่นี้กิ่งก้านแตกออกไป กิ่งใหญ่ กิ่งเล็ก แตกออกไปจากต้นไม้ต้นนี้ กิ่งไหน ๆ ก็คือกิ่งไม้ต้นนี้ ๆ พระโอวาทคำใดที่สอนออกไปเท่ากับกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ สอนออกไปเป็นความชอบธรรม ๆ ถูกต้องดีงามเหมือนกันหมด ความหมายว่าจั้น ให้พากันปฏิบัติ อย่าเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปลีก เป็นย่อยไม่สำคัญ สำคัญตามส่วนแห่งธรรมที่มีแก่นักเบาแห่งบาปแห่งบุญที่มีแก่นักเบาต่างกัน ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ

เวลาจิตมันรับกันนี้มันไม่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้านะ เราพูดจริง ๆ ตัวของเราเท่าหนูนี้มันจำขึ้นพูดได้เลยจะว่าไง มันเป็นอยู่ในหัวใจ ใครจะมาคัดค้านต้านทานไม่ได้ ความรู้ตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่ในสภาวะธรรมทั้งหลายนี้ พระสาวกเต็มภูมิของตัวเอง รู้เห็นแล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า มันจำขึ้นนี้แล้ว เพราะใจเป็นนักรู้ รู้เปิดรู้เผยรู้สิ้นกิเลส มันรู้แจ้งรู้ชัดราวดาวกระจายไปหมด นั่นละท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้น พวกเรามันบอดมันหนวก

เกิดมาพอรู้เพียงสภาวะแล้วจับยึดเข้าโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปเรื่อย ๆ ไปกินไปเลี้ยงกันอยู่อนุบาล เลี้ยงกันไป ๆ จนถึงชั้นสูงต่อสูงฟาดขึ้นดอกเตอร์ดอกแต่ไปฟังซิ นี่ความรู้ของกิเลสนะ ความรู้ของธรรมกับความรู้ของกิเลสต่างกันมาก ความรู้ของกิเลสผู้อยู่ในวงวิญญูจะต้องศึกษาเล่าเรียนวิถีทางเดินของวิญญู ดำเนินเพื่อการครองชีพ เพื่อความเป็นอยู่ ให้มีความสงบร่มเย็น นี่ความมุ่งหมายของหลักวิชา ที่นี้ไปเรียนมาแล้ววิชาเป็นวิชากิเลสต้องเข้าตัว เห็นแก่ตัวเสมอ เรียนมากมาน้อยแทนที่จะไปทำประโยชน์ให้โลก กลับย้อนเข้ามาเห็นแก่ตัว ๆ

เพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเท่าไร นี่เราไม่ได้ตำหนิทุกคนนะ ผู้มีธรรมเราไม่ตำหนิเราชมเชย ส่วนมากมีแต่ผู้สกปรกมอมแมม ไปเรียนมาอะไร ๆ เหมือนกันกับไปเรียนวิชาหมาเข้าถาน ไปเรียนได้มากน้อย วิชานี้มีละเอียดยดแหลมคมแยกคาย ๆ ที่จะนำมาเข้าถาน ในวงราชการก็ยกรัฐบาลขึ้นมา สถานที่ที่ก่อความสกปรกอยู่สถานที่นี้ แล้ววง

ราชการงานเมืองต่าง ๆ ที่จะทำไปตามหน้าที่การงานของกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ยอมทำ มันจะแฉลบเป็นความรู้ซ้อน ๆ ซ้อนเข้ามาเรื่อย ๆ ให้เป็นความเสียหาย ๆ ไปตรงไหนพวกความรู้มาก ๆ ที่ไม่มีธรรมในใจ จึงเป็นผู้ก่อกรรมและผู้ทำลายมาก เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่าคนธรรมดา นี่ความรู้ของวิภูวนันเป็นความรู้ของกิเลสล้วน ๆ

ถ้ามีธรรมเข้าแทรก คัดแยกออกไป ความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่โลกมากนักน้อยทำ อะไรที่เป็นโทษคัดออก ๆ ไม่ปฏิบัติ อันนี้ก็นำมาทำประโยชน์ได้ ผู้เช่นนี้เราไม่ตำหนิติเตียนนะ แต่ผู้ที่ไม่เรียนวิชามาแล้ว เรียกว่าได้วิชาหมาเข้าถานเต็มตัว มาเรื่องอะไรมีแต่จะกอบจะโกยจะรูดจะไถด้วยหลักวิชาที่เรียนมาเป็นดอกเตอร์ดอกแต่นั้นแหละเรียนมาแล้วก็กินบ้านกินเมืองกินตักกินปอดประชาชน เอาตักปอดประชาชนเป็นอาหารว่าง ไปที่ไหนแบ่ง ๆ อาศัยอำนาจกฎหมายว่าเป็นอันใหญ่โต มันซ้อนกฎหมาย ๆ เข้ามา ๆ กินบ้านกินเมืองกินตักกินปอดประชาชน

หน่วยราชการต่าง ๆ ส่วนมากมักเป็นอย่างนั้น ก็เรามีลูกศิษย์ลูกหาทุกกระทรวง คนดีมีคนชั่วมี อันคนชั่วเขาไม่มาพูดให้ฟังแหละ แต่คนดีเขาพูด เขาอดทนไม่ได้ ลาออกก็มีเยอะ คือทนไม่ไหว ทนความสกปรกหมาเข้าถานไม่ไหว เข้าไปโกยตั้งแต่ส้วม แต่ถานมากินมากสิ้นท้องป่องไม่ยอมออก จับหางดึงออกแล้วยังไม่ยอมออกถ้าท้องยังไม่ป่อง ที่นี้ท้องก็ไม่รู้จักป่องจักอิมจักพอสักที สุดท้ายทางขาดท้องก็ยังไม่พอ กินกันอยู่เรื่อย ๆ จึงสกปรกมากที่สุด

เฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเรา นี้ กระเทือนหัวใจพี่น้องชาวไทยกันทั่วประเทศ ออกจากที่ไหน ออกจากวงราชการ เรื่องสกปรกอยู่ในวงราชการ เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในวงรัฐบาล เทียวหาตีหาต้อนหาบีบบังคับด้วยอำนาจปาเถื่อนนั้นแหละ นี้ก็ทราบว่าการกำลังจะเข้าบุกคุณหญิงจากรูวรรณ ประชุมปรึกษากันอะไรก็ไม่ทราบ จะเป็นสภาไหน รัฐมนตรีไหนเราก็ไม่ทราบนะ จะว่าเป็นที่ประชุมของมหาโจรปล้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เราเชื่อ นี้กำลังโจมตีคุณหญิงจากรูวรรณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง คนนี้เป็นคนดี ทรงแต่งตั้งขึ้นแล้ว พวกนั้นแผนวิชามันแผนวิชาซ้อน ๆ เข้ามาเรื่อย มันหากินด้วยแผนวิชาซ้อน ๆ เข้ามา

ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชปลอมนี้ก็ซ้อนเข้ามา จากนั้นก็ซ้อนเข้ามา เดียวนี้กำลังซ้อนเข้ามาหาคุณหญิงจากรูวรรณ นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ซึ่งเป็นมหาคุณต่อโลกต่อสงสารในชาติไทยเรา ใครจะเป็นอย่างไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกล้วน ๆ ไม่เคยปรากฏก่อความ

เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใด แต่ในวงราชการเสียเอง รัฐบาลเสียเองเป็นหัวหน้า มีตั้งแต่เรื่องทำความบอบซ้ำให้แก่จิตใจประชาชน มีหน้าซ้ำยังจะโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พังลงจากพระราชอำนาจ พังลงจากราชบัลลังก์อีกก็ได้ นี่กำลังตีเข้าไปหาคุณหญิงจรรุวรรณ นี่เราทราบจากบรรดาญาติผู้ลูกหาที่เล่าให้ฟัง

ประชุมกันเสนอขอให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย เช่นให้ พระองค์พิจารณา เหตุผลลกลไกนี้ ถ้าเซ็นไปจะเป็นความเสียหายอย่างนั้น ๆ พระองค์ไม่เซ็น ไม่เซ็นทางนี้ ก็โจมตีบุกขึ้นมา ฟังว่าไปหาเอาบุญแจณีที่ไหนบุกเข้าไปห้องคุณหญิงจรรุวรรณ นี่เราพูดตามที่เรายืนยันได้ฟังมา ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซ็นไม่เซ็น แล้วบุกแบบอื่นอีก นี่มันซ่อนเข้ามาอย่างนี้นะพวกนี้ แล้วห้องคุณหญิงจรรุวรรณ ฟังว่าไปหาบุญแจณีมาจากไหนเปิดเข้าไป จะไม่ยอมให้คุณหญิงจรรุวรรณไปทำงาน คุณหญิงจรรุวรรณเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของแผ่นดินไทย ทำงานเพื่อแผ่นดินไทย ไม่ให้ขึ้นไปทำงาน

พวกนี้กำลังบุก พวกมหาโจรในวงราชการ ในวงศาสนา ในวงรัฐบาลนี่ละกำลังเป็นอยู่บัดนี้ จริงหรือไม่จริงเรายืนยันมาอย่างนี้ เราไม่เคยโกหกใคร ไม่เคยทำความชั่วซ้ำเสียหายแก่ผู้ใด เราเอาธรรมออกสอน นี่ได้ยืนยันได้ฟังมาอย่างนี้ ผิดถูกชั่วดีเราก็ดูตามหลักความจริงอย่างนี้ เวลาที่คุณหญิงจรรุวรรณกำลังถูกโจมตี กำลังจะพังลงสถานที่ทำงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรากำลังจะถูกเขาพังลงจากพระราชอำนาจทุกอย่าง เขาจะเอาอำนาจปา ๆ ถ้วน ๆ เปรต ๆ ผี ๆ มากินบ้านกินเมืองตลอดไป จะไม่ให้มีคนดีในโลก ใครดีที่ไหนคนดีที่ไหน จะพากันพร้อมไปทำลาย สังคมคนชั่วให้มากขึ้น ๆ

บ้านเมืองนี้เราก็ดูไม่สงสัย ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นมูตรเป็นคุณไปหมดเลย หากคนดีไม่ได้ มีคนดีไหลขึ้นมาก็เอาไฟเผา ๆ ทำลาย ๆ มีแต่คนชั่วเสริมตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ เต็มไปหมดเวลานี้ ไปที่ไหนมีแต่พวกสกปรก ๆ รัฐมนตรีที่ประชุมสภานั้นสภานี้สภาไหน ครั้นเอาออกมาก็เป็นอย่างนี้ละออกมา มีแต่พรรคพวก มีมากลากกันไป ๆ พวกมากขนาดไหนก็ตามมีความหมายอะไร

ธนบัตรใบละหมื่นละแสนละล้านก็เอามาชื้อนะ ถ้ามันปลอมแล้วมีความหมายอะไร ธนบัตรที่จริงใบเดียวร้อยบาทสองร้อยบาทจริงตลอด ๆ นี่เป็นธนบัตรที่โลกยอมรับกัน ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ ไร้ความสกปรกโสมนี่ใครจะยอมรับ มันออกมาจากสถานที่ใด รัฐบาลวงราชการหน่วยไหนก็ตามใครจะไปยอมรับ พวกปลอมพวกทำลาย พวกเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใครจะยอมรับ จะยกพวกมากเอาพวกมาใส่ ๆ พวกโจรพวกมารมันดีอะไร พวกธนบัตรปลอมมันดีอะไร มันจะ

ทำลายธนบัตรจริงให้เสียหายไปหมด

นี่หลักของธรรมพุดอย่างนี้ เราได้ยินมาอย่างนี้ เวลานี้คุณหญิงจากรุวรรณกำลัง ถูกโจมตีจากมหาโจรทั้งหลายที่แสดงฤทธิ์เดชขึ้นมาด้วยวิธีการต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ประชุม กันแล้วบังคับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงปรมาภิไธย คือทรงเซ็นให้ พระองค์พิจารณาเหตุผลกลไก ไม่ควรเซ็น หรือควรเซ็น พระองค์จะพิจารณาตามลำพัง พระองค์เอง เวลานี้ยังไม่เซ็น โอกาสอะไรหรือเหตุผลกลไกอะไร ๆ อยู่กับพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอง

พวกนี้มันร้อนมันรน มันจะกินจะกลืน มันหันหอมกระเทียมไว้หมดแล้ว มันจะ เอาขึ้นเซียง ๆ เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเซียงมันจะสับจะยำกินเลี้ยงกัน พวกเปรตพวกผีพวก กินไม่พอนี้ มันกินไม่ได้เวลานี้กำลังกระวนกระวาย เรื่องทราบออกมาอย่างนี้ ผู้อยู่ใน สภา เราไม่ได้ตำหนินะว่าเป็นคนชั่วด้วยกัน คนดีก็มีแต่มีจำนวนน้อย ค้านเขาไม่ได้ ค้านพวกปลอมไม่ได้ ธนบัตรปลอมมีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมันจะตั้งตัวเป็นอำนาจ เป็นธนบัตรจริงขึ้นมา ธนบัตรจริงนี้จะขับไล่ออกไป ให้เหลือแต่ธนบัตรปลอมเต็มโลก เต็มสงสารเต็มรัฐบาล เต็มหน่วยราชการต่าง ๆ สุดท้ายเต็มประเทศไทยเรา จะให้มีแต่ มูตรแต่คุณเต็มบ้านเต็มเมือง

พูดแล้วเราสลดสังเวช เราเป็นธรรมสอนโลก การพูดอย่างนี้เราไม่ได้ไปเกี่ยวกับการ บ้านการเมือง การสอนนี้เราสอนโลกที่มันสกปรกโสภม ชัดชัดตรงไหน ผิดตรง ไหน ธรรมต้องสอนลงไป ๆ นี้เราก็เป็นธรรมสอนโลก เราไม่ได้จับปรับไหมเอาโทษ อะไรกับผู้ใด เขาจะทำตามไม่ทำตามเรื่องธรรมสอนกลาง ๆ ผิดถูกชั่วดีให้รู้ คนเราเมื่อ ต้องการเหตุผลเมื่อต้องการสารประโยชน์แก่ตนแล้ว ให้นำไปปฏิบัติเท่านั้นเอง ถ้าไม่ นำไปปฏิบัติท่านก็ไม่ว่าอะไร ธรรมเป็นธรรมอยู่อย่างนั้น

พระพุทธเจ้าสอนโลก โลกจะทำตามไม่ทำตามพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาองค์เอก อยู่ นั้น ถึงเวลานิพพานก็นิพพานไป มันเสียหายและได้ดิบได้ดีกับบุคคลผู้ฟังหรือ ปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามนี้เท่านั้น ธรรมนี้ก็เหมือนธรรมสอนโลกเหมือนกันที่เรานำมา สอน ใครจะมาว่าเราเล่นการบ้านการเมือง การอะไรการส่วมการสกปรก การจับทาง หมาเข้าถานลากออกต่างหากนี่นะ ลากออกจากถาน ชอบสกปรกมากพวกนี้ เลอะเทอะ ๆ เดียวนี้กำลังยิ่งหนาขึ้นไป

แต่ก่อนเราก็ได้พูดเตือนเข้าไปหาถึงนายกรัฐมนตรี ว่าประชาชนเขาไม่พอใจกับ รัฐบาลชุดนี้ แล้วเขาก็ออกมา เดียวนี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับ แล้วก็มาประจัญบาน กันตรงนี้จะ ตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวใจของคนทั้งชาติ ปกครองแผ่นดิน

ดินมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่เคยก่อความเสียหายแก่ผู้ใด ทรงบำเพ็ญมาโดยถูกต้องดีงาม เช่นทรงตั้งคุณหญิงจางวรรณาให้ทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตยุติธรรม แล้วเขาก็ซ่อนเข้ามา จะเอาคนอื่นจากที่ไหนไม่รู้เข้ามาทำแทนผู้นี้ ไล่ผู้นี้ออกหนี ให้พระองค์ทรงเซ็นให้ผู้นี้หนี พระองค์ไม่เซ็น

นี่กำลังบุกเข้าไป ฟังว่าไปหากุญแจฝักกุญแจเปรตที่ไหน เข้าไปบุกห้องคุณหญิงจางวรรณา ว่าอย่างนั้นนะ กำลังบุกเข้าไปจะเอาให้ได้อย่างใจพวกเปรตพวกผีนี้ มันมาจากสภาไหน สภาไม่ใช่สภาโจรमार เอาไปติดคุกติดตะรางไม่ได้หรอก สภาเหล่านี้เป็นสภาของบุคคลผู้มีเกียรติที่ไหน สภาของมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองต่างหาก จับไปมัดใส่คุกก็ได้นี่นะ จะเป็นอะไรสภาเหล่านี้ รัฐบาลเหล่านี้นะ ถ้าทำผิดต่อชาติบ้านเมือง เพราะเขาตั้งมานี่เขาหย่อนบัตรกันทั่วประเทศไทย บังคับให้หย่อนบัตร หย่อนบัตรเพื่อให้เป็นคนดี ให้นำประเทศชาติบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบ

แต่มันตรงกันข้ามกลายเป็นรัฐบาลเป็นหน่วยราชการกินบ้านกินเมือง เป็นยักษ์เป็นผี เป็นเพชรฆาตไปหมด ประชาชนเขาไม่พอใจ เตี้ยวนี้ออกทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทย แล้วก็มาเข้าหูหลวงตาบัวนี่ละ เขาก็เชื่อความเป็นธรรมของหลวงตาบัว หลวงตาก็พูดด้วยความเป็นธรรม ผิดถูกชั่วดีให้พิจารณาตัวเอง การกล่าวนี้กล่าวตามได้ ยินได้ฟังมาอย่างนี้ ถ้าผิดเราก็บอกว่าผิดตามที่ได้ยินฟังมา ขอให้พิจารณา เวลานี้กำลังเลอะเทอะ วรราชการเป็นที่หนึ่งที่เขาดำเนินเวลานี้ หน่วยราชการต่างๆ มีแต่หน่วยอำนาจบาตรหลวงป่าๆ ถิ่นๆ เข้ามาบีบบังคับประชาชน ผู้ดีก็จำยอมๆ

แม้อยู่ในสภาหรืออยู่ในคณะรัฐมนตรี หรือสภาไหนก็ตาม ผู้ดีมีอยู่ไม่น้อย แต่เขาเอาคะแนนไหนมากเอาคนนั้น คะแนนมันมีก็หมิ่นก็แสนจะมาเป็นของจริงทั้งหมด แล้วคะแนนของจริงมีเพียงสองสามรายนี้ปิดออกหมด มันเอาคะแนนปลอมขึ้นมาแล้วมาเหยียบชาติบ้านเมือง มีแต่พวกจอมปลอมพวกนักโทษ พวกมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองอยู่ในรัฐบาล อยู่ในหน่วยราชการต่างๆ เวลานี้ประชาชนเขาพูดว่าอย่างนั้น ท่านทั้งหลายฟังเอาซิ ท่านทั้งหลายก็เป็นประชาชน เป็นอย่างไรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากพวกนี้อย่างไรบ้าง หรือพวกนี้มาทำความดีงามอะไรให้ท่านทั้งหลาย พอที่จะยกยกกันบ้างพวกนี้นะ เราก็มองตามหลักความจริง วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

คุณหญิงจางวรรณากระเทือนใจมากอยู่นะเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งด้วยความเป็นธรรม เห็นว่าคนนี้เป็นคนดี มันก็เรียนวิชาซ่อนเข้ามานี้ มาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซ็น พระองค์ก็ยังไม่เซ็น การไม่เซ็นเป็นพระอัยยาศัยของพระองค์เอง จะบีบบังคับพระองค์ไม่ได้ ที่นี้เมื่อไม่ทันใจมันก็บุกเข้าไปแบบนี้ ตามที่ทราบมันหา

บุญแจมาจากไหนก็ไม่รู้ เปิดทางเข้าไปในห้องคุณหญิงจรรุวรรณทำงาน นี่มันไม่ให้คุณหญิงจรรุวรรณทำงาน มันจะทำเองพวกโจรพวกมหาโจร เราทราบอย่างนั้น จึงพักไว้แค่นี้ก่อน

เรื่องราวเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายก็มีหูมีตามีใจจะได้ฟังกันตามลำดับลำดับ เพราะชาติไทยเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ จะต้องได้ดูแลรักษารับผิดชอบเหมือนกันหมด ไม่ใช่จะปล่อยให้โจรให้มารมาบีบบังคับใส่ไฟกินเหมือนเราเป็นหมา ชาติไทยนี้ไม่ใช่ชาติหมานะ ชาติคน ชาติแห่งชาวพุทธ มีเหตุมีผลดีชั่วทุกประการ ให้พากันพิจารณา สำหรับหลวงตาบัวก็วัก ๆ วน ๆ ไปอย่างนี้แหละ พูดหลงหน้าหลงหลัง เขาบอกอะไรก็พูดตามเขาบอก ผิดถูกชั่วดีอะไรก็ให้ไปว่าผู้ที่บอกเรานะ ถ้าเขาโกหกหลวงตาบัวก็นำมาโกหก แล้วถ้าเขามาว่าหลวงตาบัวทำไม่โกหก ก็เขาพาเราโกหกนี่ละ เราก็ก็น่าไปอย่างนั้น เอาละพอ

วันนี้ว่าเทศน์ไม่มากมันก็มากอยู่นะ (มากครับ แล้วมีเกี่ยวกับเรื่องคุณหญิงจรรุวรรณนะครับ) นี่ดูเด็ดจุดนี้ละ กระเทือนทั่วประเทศไทย พวกนี้มันร้ายกาจมาก มันจะเหยียบ ภาษาให้เต็มยศกับความหยาบของมัน มันจะเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา ถ้าว่าพระเศียร มันเห็นว่าต่ำสุดแล้วเราก็ก็นึกว่า มันจะเหยียบหัวเราก็ก็นึกว่ารับละชิ รับด้วยความเป็นธรรม ประชาชนทั่วประเทศเขาเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวมานานเท่าไรแล้ว แล้วใครเขาไปเทิดทูนพวกเปรตพวกผีที่กินบ้านกินเมืองเวลานี้ ไม่ควรตำหนิจะตำหนิหาอะไร มันควรตำหนิต้องตำหนิเข้าใจหรือ เอาละพอ

(อันนี้กระซิบ เขาไม่ได้หากุญแจผี เขาหากุญแจไม่เจอ เขาพังประตูเข้าไป) โอ้ เขาพังประตูเข้าไป เอ้อ อันนี้ที่ไปบุกห้องคุณหญิงจรรุวรรณนี้ ไม่ใช่กุญแจผี เขาบอกทีหลังนี่ว่าอะไร (เขาจัดประตู พังประตูเข้าไปเลย) เขาจัดประตูเข้าไปเลยว้างั้นนะ จัดประตูเข้าไปบุกไปปล้นคุณหญิงจรรุวรรณ ไม่ให้ไปทำงานนั้น พวกมหาโจรจะทำงานแทน จะกินหมดเหล่านี้นี้ไม่ให้มีเหลือเข้าใจไหม พวกสกปรกที่สุดนั้น เอาละพอ (อันนี้เสียงวุฒิสภาเสียงข้างน้อยฮะ เขากำลังเรียกร้องให้ผู้ชายที่ชื่อ วิสุทธิ์ มนตรีวัต ถอนตัวเสีย อย่ามาแข่งกับคุณหญิงเลย เพราะว่าเสนอไปตั้งแต่ ๑๐ มิถุนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่โปรดเกล้าลงมา) ให้ถอนตัว (ให้ผู้ชายที่พวกแบงก์ปลอมเสนอไป ถอนตัวเสีย)

ให้ถอนตัวชิวพวกปลอม (พวกปลอมเสนอไปนั้นละฮะ) มันเข้าไปทำลายแบงก์

จริง มันไม่ไปส่งเสริมนะไปทำลาย ให้ถอนออก ให้มีเหลือแต่แบงก์จริง (เขาให้หัวหน้าแบงก์ปลอมพิจารณาตัวเองด้วย) เอ้อ นั่นแล้ว เข้าใจหรือข้อเปรียบเทียบ แบงก์ปลอมกับแบงก์จริง มีเป็นล้าน ๆ ก็ไม่มีความหมาย แบงก์จริงมีใบเดียวเท่านั้น ยอมรับกันทั่วโลก อันนี้ใครจะไปยอมรับมันทั่วโลก มีแต่เขาปิดหัวมันออกเข้าใจไหม ยอมรับตั้งแต่ผู้ที่ถูกต้องดิงาม เช่นคุณหญิงจารุวรรณ นั้นรับ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมารับด้วยกัน ไอ้พวกเปรตพวกผีที่เป็นปลอม ๆ แพลม ๆ แล้วปลอมเป็นกาฝากมหาภัยนี้ด้วย ปิด ไม่รับ เอาละ ๆ ไป

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ใต้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz